



Thân gửi các Gia đình PWCS,

Bộ Giáo dục Virginia (VDOE) đã phát triển Chương trình Đánh giá của Tiểu bang Virginia (Virginia Assessment Program) để giúp đo lường sự tiến độ học tập của các em học sinh qua những Tiêu chuẩn Học tập (SOLs). Những Tiêu chuẩn Học tập (SOLs) định ra những yêu cầu cần thiết của tiểu bang Virginia đối với những gì các học sinh phải biết và có thể thực hiện được trong các lĩnh vực các môn đọc, viết, toán, khoa học, và khoa học lịch sử/xã hội học. Các bản sao của tiêu chuẩn học tập SOLs có sẵn trên trang web của VDOE tại <http://www.doe.virginia.gov>.

Mỗi năm, học sinh ở các cấp lớp khác nhau dự kiến sẽ tham gia kiểm tra SOL hoặc đánh giá thay thế trừ khi được miễn trừ cụ thể bởi luật tiểu bang hoặc liên bang, hoặc theo quy định của Hội đồng Giáo dục Virginia. Ở lớp 3-8, hầu hết học sinh sẽ tham gia vào một số loại kiểm tra hoặc đánh giá SOL hàng năm. Học sinh trung học phổ thông thường tham gia khi họ cần điểm số đủ để đạt tín chỉ có kiểm chứng cho tốt nghiệp hoặc đáp ứng các yêu cầu tham gia học được xác định theo tiêu chuẩn của luật liên bang. Một số bài kiểm tra SOL, như Đại số I, chỉ được đưa ra khi hoàn thành các khóa học. Một số bài kiểm tra SOL, như bài kiểm tra Đọc và Viết tích hợp, chỉ được trao cho học sinh lớp 5 và 8. Theo VDOE, phụ huynh cũng có thể yêu cầu học sinh trung học phổ thông của họ tham gia kiểm tra bổ sung ngoài những gì luật tiểu bang và liên bang yêu cầu nếu họ hiện đang ghi danh vào một khóa học liên quan.

Sau khi hoàn thành việc kiểm tra, thông tin về kết quả học tập của học sinh sẽ được chia sẻ với bạn. Để biết thêm thông tin về các cửa sổ thử nghiệm chung trong PWCS, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi tại:

https://www.pwcs.edu/departments/accountability/testing/testing_calendar

Để biết thêm thông tin cụ thể về ngày thi thực tế cho học sinh của bạn hoặc các bài kiểm tra mà họ sẽ tham gia, vui lòng liên hệ trực tiếp với trường học của học sinh của bạn.

Trân trọng,

Dr. Parker F. Paul.
Giám sát Khảo thí

DR. PAUL F. PARKER,
Supervisor of Testing
Department of Research, Accountability, & Strategic Planning
P.O. Box 389, Manassas, VA 20108 • www.pwcs.edu • 703-791-8308 • Fax 703-791-7366